

Bạc có phải là một khoản đầu tư tốt ? Tại sao mọi người nên mua bạc?

8 lý do để đầu tư vào BẠC ngay bây giờ!

#1 Bạc là tiền thật

Bạc có thể không phải là một phần trong tiền tệ của chúng ta, nhưng nó vẫn là tiền. Trên thực tế, bạc, cùng với vàng, là hình thức tiền bạc cuối cùng, bởi vì nó không thể được tạo ra từ những vật vô giá trị (và do đó mất giá) như giấy hoặc các hình thức kỹ thuật số. Bạc vật chất là một kho lưu trữ giá trị, giống như vàng.

#2 Bạc vật lý là một tài sản cứng

Trong tất cả các khoản đầu tư bạn sở hữu, bạn có thể nắm giữ bao nhiêu chúng trong tay? Trong thế giới của lợi nhuận giấy, giao dịch kỹ thuật số và tạo tiền tệ, bạc vật chất trái ngược với tư cách là một trong số ít tài sản mà bạn có thể mang theo trong túi bất cứ nơi nào bạn đến, thậm chí là một quốc gia khác.

#3 Bạc rẻ

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi nói rằng bạn có thể mua một tài sản cứng với giá bằng 1/70 giá vàng và nó sẽ bảo vệ bạn cũng như chống lại khủng hoảng? bạc có thể là tấm vé để bạn nắm giữ một số kim loại quý. Bạc sẽ là một món quà hợp lý.

#4 Bạc thực tế hơn cho các giao dịch mua bán nhỏ hàng ngày

Bạc không chỉ có giá hợp lý để mua, mà còn có thể thực tế hơn khi bạn cần bán. Hãy nhớ rằng đồng xu bạc và thỏi vàng có thể được bán ở hầu hết mọi nơi trên thế giới.

#5 Bạc tồn kho đang giảm

Chính phủ và các tổ chức khác có truyền thống giữ hàng tồn kho bạc. Nhưng ngày nay, hầu hết các chính phủ không còn nắm giữ kho dự trữ kim loại. Trên thực tế, các quốc gia duy nhất có kho bạc là Mỹ, Ấn Độ và Mexico. Hiện nay bạc được sử dụng trong công nghiệp ở mức độ lớn hơn nhiều, vì vậy nếu nhu cầu công nghiệp trong tương lai khó đáp ứng, các chính phủ sẽ không được trang bị đầy đủ để hỗ trợ những nhu cầu đó.

#6 Sử dụng Bạc trong công nghiệp đang phát triển

Dù bạn có tin hay không, bạn không thể đi ra khỏi nhà một ngày mà không sử dụng sản phẩm có chứa bạc. Nó được sử dụng trong hầu hết các ngành công nghiệp chính, từ các ứng dụng điện tử và y tế đến pin và pin mặt trời. Nó là chất dẫn điện, dẫn nhiệt và phản xạ tốt nhất. Cuộc sống hiện đại, như chúng ta biết, sẽ không tồn tại nếu không có bạc. Bạc được sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp và sản phẩm, và nhiều trong số những ứng dụng đó đang phát triển. ví dụ: Một chiếc điện thoại di động chứa khoảng 1/3 gam bạc và việc sử dụng điện thoại di động tiếp tục tăng lên không ngừng trên toàn thế giới. Tủ lạnh, máy lạnh có chứa nano bạc.

#7 Nguồn cung cấp Bạc đang giảm dần

Nếu nhu cầu vẫn ở mức hiện tại, sẽ rất khó khăn cho tất cả những ai muốn có được số lượng bạc mà họ cần.

#8 Nhu cầu Bạc của giới đang tăng lên

Nhu cầu bạc toàn cầu đang tăng lên. Hầu như tất cả các loại bạc chính của chính phủ đều đạt mức doanh số kỷ lục, với hầu hết đã hoạt động ở mức sản xuất cao điểm. Nhu cầu phẫu thuật không nơi nào rõ ràng hơn Trung Quốc và Ấn Độ.

(Theo: Jeff Clark)